



ข่าวประชาสัมพันธ์

เวอร์จินแอ็คทีฟสร้างมาตรฐานใหม่แห่งวงการฟิตเนส

ยกเลิกค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับสมาชิกใหม่ทุกประเภท

เวอร์จิน แอ็คทีฟ ยกเลิกค่าบริการที่ไม่จำเป็น ดีเดย์ 2 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำที่ใส่ใจด้านประโยชน์ของผู้บริโภค

ประเทศไทย, 3 มกราคม 2561 – แบรรณดฟิตเนสระดับโลก เวอร์จิน แอ็คทีฟ สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับอุตสาหกรรมฟิตเนสอีกครั้ง ด้วยการประกาศยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับสมาชิกใหม่ทุกประเภท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกเวอร์จิน แอ็คทีฟ และเป็นารแสดงถึงความมุ่งมั่นของบรรณดในการทำให้การออกกำลังกายเป็นเรื่องสนุกสนานเกินห้ามใจ

ล่าสุด เวอร์จิน แอ็คทีฟ ตัดสินใจยกเลิกการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับสมาชิกใหม่ ซึ่งนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการ และได้เปลี่ยนมุมมองที่ผู้คนมีต่อธุรกิจฟิตเนสและสุขภาพ ปัจจุบันมีผู้ให้บริการสถานออกกำลังกายเกิดขึ้นมากมาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างของผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้ เวอร์จิน แอ็คทีฟ เล็งเห็นว่า ผู้ให้บริการสถานออกกำลังกายจะต้องปรับตัวและพัฒนาการให้บริการ หรือลดค่าบริการเพื่อรักษาฐานลูกค้า

โดยค่าธรรมเนียมแรกเข้า คือค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้บริการฟิตเนสจะเรียกเก็บล่วงหน้า เมื่อสมาชิกสมัครใช้บริการเป็นครั้งแรก ซึ่งอาจราคาสูงกว่าหรือเทียบเท่าค่าบริการรายเดือน เมื่อคำนวณรวมกับค่าบริการรายเดือนจึงถือว่าเป็นเงินจำนวนมากที่สมาชิกจะต้องจ่าย

คริสเตียน เมสัน กรรมการผู้จัดการเวอร์จิน แอ็คทีฟ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว “การยกเลิกค่าแรกเข้านั้นเป็นผลมาจากประสบการณ์ของเราในอุตสาหกรรมนี้และความเข้าใจในความต้องการของคนไทย การริเริ่มความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะเดินตามค่านับสัญญาที่มอบไว้

เมื่อเปิดตลาดในประเทศไทยครั้งแรกว่า เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ คำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลักเสมอ และจะมอบประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหนือระดับให้แก่สมาชิก”

เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เปิดให้บริการคลับแรกในประเทศไทยที่เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ และประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม โดยการยกระดับอุตสาหกรรมฟิตเนสในประเทศไทยด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกภายในคลับระดับพรีเมียม ไม่ว่าจะเป็น สระว่ายน้ำในร่ม หน้าผาจำลอง อุปกรณ์ออกกำลังกายอันทันสมัย พื้นที่สำหรับออกกำลังกาย และโปรแกรมออกกำลังกายที่หลากหลายกว่า 200 คลาสต่อสัปดาห์ รวมถึงบริเวณผ่อนคลาย อาทิ ห้องเกลือบริสุทธิ์จากเทือกเขาหิมาลัย และสลีปพอด นวัตกรรมการพักผ่อนที่พร้อมต้อนรับสมาชิกทุกคน

ปัจจุบัน เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากด้วยจำนวนคลับทั้งหมด 6 สาขา ทั้งในใจกลางกรุงเทพฯ และย่านที่อยู่อาศัยชานเมือง นอกจากนี้เอ็มไพร์ ทาวเวอร์แล้ว เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ คลับ ยังตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เช่น ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์, สยาม ดิสคัฟเวอรี, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต และศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ ทั้งนี้ เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เวอร์จิ้น แอ็คทีฟได้เปิดตัวสตูดิโอแห่งใหม่บนถนนวิทยุอีกด้วย

นอกจากนี้ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ มีแผนที่จะขยายสาขาให้ครบ 20 แห่งภายในปี 2565 โดยเตรียมเปิดสาขาแรกนอกกรุงเทพฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่ในไตรมาสแรกของปี 2561 ซึ่งพร้อมต้อนรับสมาชิกชาวเชียงใหม่สู่คลับที่มีพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร เพื่อประสบการณ์การออกกำลังกายสุดพิเศษ

คริสเตียน กล่าวเพิ่มเติมถึงการเติบโตของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ในประเทศไทยว่า “เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เชื่อมั่นในการส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณภาพให้แก่สมาชิก เรามั่นใจในคุณภาพของคลับ รวมถึงประสิทธิภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่น่าเสนอสู่สมาชิก นี่เป็นสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากผู้ให้บริการอื่น ๆ ในตลาด การยกเลิกค่าธรรมเนียมแรกเข้าจะช่วยให้เวอร์จิ้น แอ็คทีฟตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกได้มากขึ้นและมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย”

#####

## เกี่ยวกับ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ

เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เปิดคลับแรกที่ประเทศอังกฤษเมื่อปีพ.ศ. 2542 เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทเวอร์จิ้นที่ก่อตั้งโดย เซอร์ ริชาร์ด แบรนสัน ปัจจุบัน เวอร์จิ้น แอ็คทีฟเป็นหนึ่งในผู้นำด้านสถานออกกำลังกายในโลก โดยมีสมาชิกกว่า 1.4 ล้านคน จาก 240 คลับที่ตั้งอยู่ในสิบประเทศในสี่ทวีปทั่วโลก (แอฟริกาใต้ สหราชอาณาจักร อิตาลี สเปน โปรตุเกส ออสเตรเลีย นามิเบีย บอตสวานา ประเทศไทย และสิงคโปร์) เป้าหมายของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ คือทำให้คนไม่อาจต้านทานเสน่ห์ของการออกกำลังกายได้ ด้วยบริการชั้นนำ อุปกรณ์แปลกใหม่ และคลับที่ดีที่สุด สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคลับเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ อุปกรณ์ และอัตราค่าบริการได้ที่ [www.virginactive.co.th](http://www.virginactive.co.th) หรือ [facebook.com/virginactivethailand](https://facebook.com/virginactivethailand)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :

บริษัท พับบลิก ฮีธ จำกัด โทร. 02 252 5699 แฟกซ์ 02 252 5698

ดวงสมร สกุลอารีย์มิตร 089 222 6969

วศินี อ่องจรีต 086 559 9198

กัณทิมา วรรณรัตน์ 087 337 7788

เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ฟิตเนส คลับ

อเล็กซ์ เชน

ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

[alex.chen@virginactive.com.sg](mailto:alex.chen@virginactive.com.sg)

+65 9828 7657